

Số: 10/KH-THPTNK

Vĩnh Bảo, ngày 17 tháng 02 năm 2025

KẾ HOẠCH **Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2025**

Thực hiện Kế hoạch số 489/KH-SGDĐT, ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2025 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng. Căn cứ Kế hoạch số 173-KH/BDVTU-UBNDTP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Ban Dân vận Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2025; Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ban hành danh mục nhiệm vụ thực hiện công tác dân vận năm 2025 của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trường THPT Nguyễn Khuyến Sở xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất mối quan hệ giữa nhà trường với người dân; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ viên chức, người lao động đối với công tác dân vận; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu.

2. Cụ thể hóa nhiệm vụ trong Kế hoạch số 173-KH/BDVTU-UBNDTP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Ban Dân vận Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2025 thành nhiệm vụ cụ thể trong năm 2025 và Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ban hành danh mục nhiệm vụ thực hiện công tác dân vận năm 2025 của nhà trường.

3. Tổ chức, thực hiện phải được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả; tạo bước chuyển biến rõ nét về công tác dân vận đối với viên chức, người lao động ngành giáo dục và đào tạo; tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường năm 2025 gắn với thực hiện chủ đề năm 2025 của thành phố “Mở rộng không gian kinh tế, đô thị; hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; tăng cường chuyển đổi xanh, chuyển đổi số” và chương trình, kế hoạch của ngành giáo dục và đào tạo Hải Phòng.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ thường xuyên

- Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định của Trung ương, thành phố về công tác dân vận; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chủ đề năm 2025 của thành phố.

- Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo ” trên các lĩnh vực của nhà trường, gắn với thực hiện chủ đề năm 2025 của thành phố “Mở rộng không gian kinh tế, đô thị; hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; tăng cường chuyển đổi xanh, chuyển đổi số”.

- Thực hiện đánh giá kết quả công tác dân vận của Đảng ủy, Ban giám hiệu, các bộ phận, tổ, nhóm chuyên môn 06 tháng đầu năm và tổng kết năm 2025 theo quy định.

2. Nhiệm vụ cụ thể

STT	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện và hoàn thành
1	Ban hành Kế hoạch, triển khai Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2025.	Hiệu trưởng	Các Phó hiệu trưởng	Quý I/2025
2	Quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, thành phố về công tác dân vận gắn với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở: Nghị quyết số 25-NQ/TW của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Quyết định số 446-QĐ/TU ngày 26/11/2021 của BTV Thành ủy ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại thành phố Hải Phòng”; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới trên địa bàn thành phố”; Chỉ thị số 07- CT/TU ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “về đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trong phòng, ngừa và xử lý” “điểm nóng”, vụ việc phức tạp trên địa bàn Thành phố”; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; Kế hoạch số	Ban giám hiệu	Các tổ chức chính trị, các bộ phận, các tổ nhóm chuyên môn	Cả năm 2025

	489/KH-SGDĐT, ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.			
3	Triển khai thực hiện, Nghị quyết 1232/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2025; Nghị quyết số 169/2024/QH ngày 30/11/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng và sắp xếp các cơ quan, đơn vị theo Chỉ đạo của Trung ương, thành phố. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố; tăng cường phối hợp giữa các cấp chính quyền với các tổ chức chính trị - xã hội; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi triển khai Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và Nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2025.	Hiệu trưởng	Các Phó hiệu trưởng, các tổ chức chính trị, các bộ phận, các tổ nhóm chuyên môn	Quý I-Quý III/2025
4	Chủ động nắm tình hình Nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp; phối hợp tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp theo chỉ đạo của Thành ủy, Huyện ủy Vĩnh Bảo.	Ban giám hiệu	Các tổ chức chính trị, các tổ nhóm chuyên môn.	Quý I-Quý II/2025
5	Triển khai thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành tiêu chí chấm điểm, xếp loại công tác dân vận các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố.	Hiệu trưởng	Các Phó hiệu trưởng, các tổ chức chính trị, các tổ nhóm chuyên môn	Quý I/2025
6	Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tăng cường công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, công khai minh bạch điều hành, quản lý và trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; triển khai, vận hành, khai thác hiệu quả Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.	Ban giám hiệu	Các tổ chức chính trị, các tổ nhóm chuyên môn	Cả năm 2025
7	Thực hiện xây dựng cơ quan văn hóa, công sở văn minh. Thực hiện phong trào thi đua, đăng ký mô hình “Dân vận khéo” năm 2025.	Ban giám hiệu	Các tổ chức chính trị, các tổ nhóm chuyên môn	Quý I-Quý III/2025

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới, đảm bảo thực hiện tốt mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch này.

2. Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, cụ thể giải pháp thực hiện, nội dung, phân công nhiệm vụ, bố trí cá nhân, bộ phận đầu mối chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại đơn vị.

3. Phối hợp, tổ chức tuyên truyền, thực hiện Kế hoạch với các hình thức truyền thông, công thông tin điện tử của đơn vị, hội họp, hội thi phong phú, hiệu quả, đúng quy định.

4. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các cấp ủy trực thuộc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đẩy mạnh việc tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

5. Xây dựng và thực hiện công tác dân vận và dân chủ trong trường học; rà soát bổ sung nội dung thực hiện trong quy chế hoạt động của nhà trường; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hàng quý, hàng năm theo quy định.

6. Báo cáo định kỳ 6 tháng trước ngày 10/6, báo cáo năm trước ngày 05/12 kết quả tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của nhà trường gửi về Sở GD&ĐT Hải Phòng qua Phòng Tổ chức cán bộ (Đồng chí Đặng Vũ Thăng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ hoặc email: dangvuthang@haiphong.edu.vn, điện thoại: 0913.064.968).

- Báo cáo định kỳ 6 tháng trước ngày 15/6, báo cáo năm trước ngày 10/12 kết quả tình hình thực hiện công tác dân vận của chính quyền của nhà trường gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng qua Văn phòng Sở (Đồng chí Trần Tiến Chinh - Chánh Văn phòng hoặc email: trantienchinh@haiphong.edu.vn, điện thoại: 0914.463.645).

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2025 của nhà trường, trường THPT Nguyễn Khuyến yêu cầu các bộ phận, các tổ nhóm chuyên môn, các cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hải Phòng;
- Đảng ủy;
- Phó hiệu trưởng;
- CTCĐ, BTĐT;
- Đăng Website;
- Lưu:VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Huy Hùng

